

Công viên Laudato Si' bên bờ sông Po Delta diu hiền của thiên nhiên



Một Công viên Laudato Si' mới được khánh thành dọc theo đồng bằng sông Po, được tài trợ bởi Thánh Bộ Phát triển Con người Toàn diện và nhiều tổ chức địa phương khác. Trong năm kỷ niệm đặc biệt thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, thì một mô hình phát triển mới có đặc điểm là tôn trọng trái đất và quan tâm lẫn nhau đã được hình thành
(*Tin Vatican - Asia Galvani* - Venice*)

“Sự kết nối lành mạnh và hài hòa giữa các nguồn tài nguyên của lãnh thổ, cuộc sống con người, hoạt động, trên các cấp độ sản xuất, giáo dục, xã hội, kinh tế và con người, quan tâm đến thiên nhiên và sáng tạo, tôn trọng các hệ sinh thái và đa dạng sinh học”. Đây là những từ mà Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch thánh Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, dùng để mô tả Công viên Laudato Si', mọc lên ở ngay trung tâm Công viên thành phố Venice bên dòng sông Po Delta. Bản thân của ĐHY mong muốn sáng kiến này được hình thành từ lâu rồi. Hiện diện trong lễ khánh thành ở Rosolina, thuộc Tỉnh Rovigo vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020 có Đức Hồng y và các nhà lãnh đạo dân sự, quân sự và tôn giáo khác. Ngoài thành phố Rosolina còn có bảy thành phố khác trong khu vực đã tài trợ cho dự án là: Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po.

Những người phát biểu

Sơ Alessandra Smerilli, người điều phối Ủy ban đặc nhiệm “Kinh tế” dành riêng cho Covid-19 của Tòa thánh giải thích sự kiện là “một mô hình phát triển mới, có đặc điểm là tôn trọng trái đất và quan tâm lẫn nhau”. Sơ

cũng là một trong những điều phối viên chính của buổi lễ khánh thành, cùng với ông Franco Vitale, thị trưởng của thành phố Rosolina. Sơ Alessandra là một nữ tu dòng Salêdiêng nói thêm rằng đây là một dấu hiệu cho thấy phải làm thế nào để trở nên "tốt hơn" ngay cả trong cơn lốc khủng hoảng của đại dịch coronavirus.

Các diễn giả phát biểu xen kẽ với những người đại diện cho các tổ chức khác nhau: từ bà Luca Zaia, Chủ tịch của thành phố Venice và lời chia sẻ của những người khác, bao gồm cả bài phát biểu của Đức Hồng y Turkson, Sơ Alessandra, ông Alessio Pecorario, điều phối viên lực lượng đặc nhiệm "An ninh", bà Beatrice Finh, Giám đốc điều hành Phong trào Quốc tế về kế hoạch hủy bỏ Vũ khí Hạt nhân, người đã giật được Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2017.

Linh mục Joshtrom Isaac Kureethadam, một linh mục Dòng Salêdiêng, đặc trách tổ chức các lễ hội kỷ niệm đặc biệt năm năm ngày phát hành Thông điệp Laudato Sí và là điều phối viên của Ủy ban đặc nhiệm "Sinh thái học" của Ủy ban Covid-19 của Tòa thánh, nhằm nhấn mạnh đến "ý nghĩa tinh thần của công viên" trong lễ khánh thành, tượng trưng cho trái đất "nơi chúng ta sinh sống trước Đấng Tạo Hóa, với Thiên Chúa", nhưng cũng là nơi mà "chúng ta chung sống thành cộng đồng, với những người quanh ta và hài hòa với trái đất". Vì vậy, công viên này trở thành một dấu hiệu của "sự kết hợp với Đấng Tạo Hóa, sự kết hợp giữa chúng ta và sự kết hợp với trái đất và tất cả các sinh vật trên trái đất."

Dàn nhạc giúp vui hôm nay, được điều khiển bởi hai nhạc sư Francesco Sartori và Diego Basso với giọng ca solo của nam ca sĩ Francesco Grollo.



Cảnh trí âm nhạc

Ca sĩ Francesco Grollo giải thích âm nhạc "là một thông điệp chung. Nó nối kết và hòa hợp mọi giọng ca của tất cả mọi người như kết nối đất với trời". Cùng với Dàn nhạc những âm điệu của các bản giao hưởng Ý, do nhạc sư Diego Basso điều khiển, đây là ban nhạc của Trường nghệ thuật và nhà hát Opera thành phố (Art Voice Academy và Opera House Choirs), "Buổi hòa nhạc có chủ đề về "Hệ sinh thái Tích hợp", nhìn ra vịnh laguna. Những người hiện diện đã bị cuốn hút trong phần trình diễn các bản nhạc "Tu ci sei" (Bạn tồn tại) và "Canto della terra" (Bài ca đất Mẹ), với điệu đàn piano du dương do nhạc sĩ Francesco Sartori, đã viết lên nhờ cảm hứng từ các giá trị được đề cập tới trong Thông điệp Laudato Si'.

Kết thúc cuộc trình diễn, các thành viên trong dàn nhạc vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng dòng nhạc lịm dần theo những gợn sóng lăn tăn của thủy triều. Nhạc sư Basso phát biểu: "Sự êm đềm dịu dàng của thiên nhiên như đồng cảm và đồng hành cùng chúng ta và đưa chúng ta đến nơi mà thiên nhiên mời gọi chúng ta tiến về...".



Sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên

Cuối cùng, Đức Hồng Y Turkson đã khánh thành Nhà nguyện Laudato Si', một Nhà nguyện Sống, gợi nhớ cho chúng ta một nhà nguyện được khánh thành vào tháng Sáu tại Vườn Bách thảo trong điện Vatican ở Rome. Nghi thức này được thực hiện với sự hiện diện đại diện của năm châu lục, nói lên một hiệp ước toàn cầu giữa nhân loại và thiên nhiên. Kiến trúc sư Mario Cucinella phác họa ngôi nhà nguyện Laudato Si' bên dòng sông Po Delta giải thích: "Chúng tôi muốn một cấu trúc đơn sơ nhưng cổ kính, để nói lên nét đẹp và chiều sâu mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta trong chính bản chất của nó, và hòa quyện trong nó". Giây phút mà kiến trúc sư minh họa khía cạnh này về nhà nguyện đã gây lên những xúc động đặc

biệt, vì nghi thức được hòa quyện trong âm điệu lời ca của bản thánh ca *Panis Angelicus* (Đây Bánh Thiên Thần) chan hòa trong ánh chiều vàng hoàng hôn mà mọi người đang trải nghiệm.



Phản ứng của người trẻ

Cô Irene Duò, mười sáu tuổi đến từ thành phố Rosolina chia sẻ: “Con thực sự tự hào khi có công viên này trong thành phố của con”, Cô đã đứng bên cạnh Đức Hồng y Turkson và Cha Kureethadam trong nghi thức làm phép Nhà nguyện. Cô Irene tiếp tục: “Con thực sự xúc động, khi con và những người trẻ khác dâng cho Đức Hồng Y một cây để Ngài đặt nó vào một chậu gỗ. Vấn đề môi trường là vấn đề cấp bách và trong suốt buổi lễ này, con cảm thấy mình có trách nhiệm với trái đất! Con bắt đầu hiểu rõ hơn rằng mỗi hành động của chúng ta có thể mang lại một môi trường trong lành hơn cho những người xung quanh”.

Cô Marica Padoan, 21 tuổi, đến từ thành phố Treviso với ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đã chụp hình cho buổi lễ hôm nay. Cô cho hay: “Trong khi chụp ảnh, em nhận ra trọng tâm đã được chú tập vào là nêu cao sự hài hòa những gì đã được mọi người thiết kế cho công viên này. Thật là một món quà khi khám phá ra một số chủ đề của Thông điệp Laudato Si đã soi dẫn để chúng ta có thể đắm mình trực tiếp vào trong bối cảnh thiên nhiên đặc biệt.”

* *Đài Phát thanh Cube - Viện Đại học Salesian của các thành phố Venice và Verona*